



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้าง ขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป บริการรับ - ส่งนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่โรงเรียนบ้านบัวมล(เจริญราษฎร์อุทิศ) ได้มีโครงการ จ้างเหมารถรับจ้าง ขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป
ไป บริการรับ - ส่งนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น

บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมารถรับจ้างขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป บริการรับ - ส่งนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวิน เมคเกอร์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๕๐.๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ช.ล. ๑.

(นางประณัฐธิดา ใจรุ่งวัฒนะ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล(เจริญราษฎร์อุทิศ)

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ฝ่ายปกครอง เขตบางเขน
เลขที่ 555
วันที่ - ๓ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา 14.08

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตบางเขน โทร / โทรสาร ๐ ๒๕๑๙ ๘๘๒๕

ที่ กท ๕๑๑๑.๐๓/ ๑๒๗

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากรับจ้างขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางเขน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายปกครอง)

ด้วยโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) จะดำเนินการจ้างเหมากรับจ้าง ขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป บริการรับ - ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ภายในวงเงิน ๙,๗๕๐.-บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ แผนงานบริหารการศึกษา หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมนี้ได้แนบประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อประชาสัมพันธ์มาด้วยแล้ว จำนวน ๓ ชุด มาเพื่อให้ความอนุเคราะห์ดังนี้

๑. เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ปิดประกาศโดยเปิดเผยที่หน่วยงาน
๓. ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางประณัฐฉิลักษณ์ จารุวัฒน์นะ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบัวมล(เจริญราษฎร์อุทิศ)